

# Tập trung nguồn lực, sản xuất vụ đông xuân thắng lợi



Ảnh minh họa

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ đông xuân tại các tỉnh phía Bắc là vụ sản xuất chính quyết định sản lượng lương thực, giá trị tăng trưởng của lĩnh vực trồng trọt. Do vậy, để sản xuất vụ đông xuân năm 2019 tại các tỉnh phía Bắc đạt mục tiêu đề ra, cần xây dựng kế hoạch sản xuất lúa, rau màu khoa học với cơ cấu cây trồng đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương.

## Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất

Tại hội nghị tổng kết vụ đông xuân 2017 - 2018 và triển khai vụ đông xuân 2018 - 2019, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Trần Xuân Định cho biết, vụ đông xuân 2018 - 2019 được dự báo có xu hướng ấm hơn so trung bình nhiều năm. Hiện tượng hạn hán có thể lặp lại tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, do đó chỉ sử dụng các giống cây trồng ngắn ngày cho vụ đông xuân 2019 (riêng vụ cây lúa, cần tổ chức gieo

mạ khay, sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn để có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt mức cao nhất).

Ghi nhận tại tỉnh Hà Nam, vụ đông xuân 2018 - 2019, tỉnh đã quyết định gieo cấy 100% diện tích trà xuân muộn để lúa có thể trở bông tập trung. Cơ cấu giống cũng được thay đổi với 50% diện tích cấy lúa lai, hơn 35% diện tích lúa chất lượng, còn lại là các giống lúa thuần khác.

Theo ông Bạch Văn Huy, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ

thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, vụ đông xuân năm 2019, tỉnh đã giao chỉ tiêu gieo trồng hơn 35.300ha. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa hơn 30.760ha, diện tích cây màu và các cây trồng khác là 4.600ha. Đối với những vùng có điều kiện, tỉnh cũng khuyến khích các địa phương chủ động mở rộng diện tích sản xuất, có thể vượt 15% kế hoạch, ưu tiên phát triển một số loại cây thế mạnh gồm: ngô làm thức ăn cho gia súc, bí đỏ, dưa chuột, khoai lang... Ước giá trị sản xuất vụ đông xuân năm 2019 trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.355 tỷ đồng.

## Để vụ mùa bội thu

Có mặt từ rất sớm trên cánh đồng cùng với nông dân và các tổ máy cày đang hoàn thành khâu làm đất, Giám đốc HTX DVNN Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Bùi Văn Nguyên cho biết: Đến nay, chúng tôi đã đưa cơ giới hóa vào tất cả các khâu sản xuất, từ bơm nước, làm đất đến thu hoạch, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng.

Ngoài chủ động về hạ tầng phục vụ gieo cấy vụ đông xuân, tỉnh bám sát lịch lấy nước để ải, bảo đảm gieo cấy các trà xuân muộn kết thúc trong tháng 2/2019. Ngoài ra, tỉnh cũng chuyển hướng từ cây trồng truyền thống sang khai thác tiềm năng cây được lieu và đầu tư phát triển các loại cây ăn quả đặc sản, các loại cây ăn quả có giá

**Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, vụ đông xuân 2018 - 2019 các tỉnh phía Bắc có kế hoạch gieo trồng hơn 1,1 triệu héc-ta lúa, giảm 5.600ha so vụ đông xuân 2017 - 2018. Sản lượng ước đạt khoảng 7,216 triệu tấn, giảm khoảng 16.200 tấn so vụ đông xuân 2017 - 2018. Trong khi diện tích trồng lúa giảm, thì diện tích gieo trồng rau màu vụ đông xuân 2019 lại có xu hướng tăng và hiện đã đạt 535.000ha (tăng khoảng 15.000ha so vụ đông xuân 2018).**

trị kinh tế cao, bảo đảm quy hoạch theo từng vùng, tạo sản phẩm hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, không chỉ góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, mà còn tạo niềm tin để nông dân tiếp tục phát triển sản xuất.

Dù cây vụ đông đang ngày càng khẳng định ưu thế trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại hầu hết các địa phương phía Bắc, song có một thực tế là nông dân những địa phương gần các khu công nghiệp đã và đang dịch chuyển lao động sang lĩnh vực phi nông nghiệp, dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực cho nông nghiệp. Bên cạnh đó, tại nhiều tỉnh, quy mô sản xuất vụ đông còn nhỏ lẻ, thiếu đơn vị đầu tư và thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây trồng dẫn đến tình trạng "được mùa - mất giá" khiến cho nhiều nông dân không "mặn mà" với vụ đông, nhất là những nơi nông dân có công việc khác thu nhập cao hơn... Đây chính là nguyên nhân dẫn đến diện tích trồng cây

vụ đông ở không ít tỉnh phía Bắc đang sụt giảm.

Để khởi thông điểm nghẽn nêu trên, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với các tỉnh phía Bắc chính là sớm đề ra những chính sách đầu tư mang tính đột phá nhằm nâng cao thu nhập cho nghề nông như tăng mức đầu tư, hỗ trợ vốn để nông dân mua máy móc thiết bị, giống cây trồng phục vụ sản xuất, giãn nợ, khoan nợ đối với những vùng sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai... giúp người nông dân yên tâm sản xuất, tăng diện tích cây vụ đông. Bởi vụ đông chính là mắt xích quan trọng để ngành Nông nghiệp có thể đạt được mục tiêu tối thiểu do Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Nông nghiệp trong năm 2019 tại hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 là: tốc độ tăng trưởng 3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 43 tỷ USD.

(theo nhandan.com.vn)

## Khởi động dự án "Thương mại vì sự phát triển bền vững"



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Dự án do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) tổ chức.

Tăng trưởng xanh là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, trước sự biến đổi khí hậu, nguồn tài chính còn hạn hẹp, đa số các doanh nghiệp Việt Nam chưa có đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động kinh doanh xanh. Do vậy, dự án "Thương mại vì sự phát triển bền vững" vừa chính thức được khởi động vào sáng ngày 12/3.

Nền kinh tế xanh sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường bởi nếu muốn xuất khẩu sản phẩm vào các nước phát triển buộc phải có chứng chỉ xanh của các tổ chức quốc tế. Để doanh nghiệp Việt có được chứng chỉ này không thể do nguồn lực còn hạn chế, các chuyên gia dự án "Thương mại vì sự phát triển bền vững" sẽ hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn tài chính xanh.

Dự án sẽ được triển khai đến hết năm 2020, ngoài việc được hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính xanh, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ kỹ thuật, cách khắc phục biến đổi khí hậu và định vị sản phẩm bền vững trên thị trường. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí.

## 8 mặt hàng xuất khẩu vượt 1 tỷ USD sau 2 tháng



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Theo thống kê từ Bộ Công Thương, trong 2 tháng đầu năm 2019, cả nước có 8 mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, trong đó, đa phần thuộc nhóm công nghiệp chế biến.

Dẫn đầu vẫn là điện thoại các loại và linh kiện, với kim ngạch đạt 6,79 tỷ USD. Tiếp đến là hàng dệt và may mặc; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đều đạt trên 4 tỷ USD.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản đạt 3,41 tỷ USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, thủy sản là mặt hàng duy nhất sau 2 tháng đạt kim ngạch 1,09 tỷ USD.



Ảnh minh họa

Với tổng số thu 310 tỷ đồng, năm 2018 là năm thành công với Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ khi hoàn thành vượt mức các kế hoạch, chỉ tiêu, đạt số thu cao nhất từ trước đến nay. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách, ngành Thuế huyện Quỳnh Phụ đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý thuế, các luật về thuế, các thông tư, văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Công tác quản lý thuế ở một số lĩnh vực như quản lý hộ kinh doanh, thu thuế xây dựng cơ bản, các khoản thu về đất luôn bảo đảm về chính sách và tiến độ theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện.

Chi nhánh Công ty TNHH Giấy da Sao Vàng tại Quỳnh Phụ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008, công suất trên 3 triệu sản phẩm/năm, sử dụng 5.600 lao động với thu nhập trung bình trên 5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2018, đơn vị đã gia công hơn 5 triệu đôi giấy, mang lại doanh thu gần 540 tỷ đồng. Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị,

# CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUỲNH PHỤ NỔ LỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nỗ lực tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, Chi nhánh Công ty còn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Năm 2018, với tổng số nộp 50,424 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty đã chiếm 59% tổng số thuế ngoài quốc doanh toàn huyện Quỳnh Phụ. Ông Vũ Tiến Vương, Phó Trưởng Chi nhánh Công ty cho biết: Để có được kết quả đó, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất phải kể đến những nỗ lực của Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ trong công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền giúp chúng tôi thực hiện đúng, đủ các khoản thuế.

Cùng với Chi nhánh Công ty TNHH Giấy da Sao Vàng, nhiều điển hình khác như Công ty TNHH Hoa Đô 3, Công ty TNHH Nhựa Trung Thịnh, Công ty TNHH Vĩnh Minh Thái Bình... đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, đưa tiền thuế

ngoài quốc doanh năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ đạt 88,9 tỷ đồng, trong đó số thu từ doanh nghiệp chiếm trên 96%.

Năm 2019, Quỳnh Phụ được UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, HĐND huyện giao dự toán thu các loại thuế, phí 283,4 tỷ đồng, tăng rất cao so với năm 2018 cả về tổng thể và từng chỉ tiêu. Việc thực hiện dự toán thu ngân sách của huyện trong năm dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là thuế ngoài quốc doanh dự toán giao 92,6 tỷ đồng, tăng trên 43%, lệ phí trước bạ 26,5 tỷ đồng, tăng 44% so với dự toán năm 2018.

Trước yêu cầu nhiệm vụ được giao, ông Đoàn Bằng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ cho biết: Cơ quan thuế và các ngành liên quan chủ động tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để ra các giải pháp hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019

với phương châm quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả để bảo đảm kết quả thu luôn đạt tỷ lệ cao nhất. Ngành Thuế huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế, làm tốt công tác đối thoại, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế. Tập trung rà



Cán bộ Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế.

soát, khai thác triệt để mọi nguồn thu thuế, phí phát sinh trên địa bàn để quản lý, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phân tích nợ thuế, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót và có các biện pháp đôn đốc, xử lý theo quy trình, tăng thu cho ngân sách. Triển khai công tác hiện đại hóa trong quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác của ngành. Thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu đúng, thu đủ,

thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Đến hết tháng 2, Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ đã thu được 55,79 tỷ đồng tiền thuế, trong đó thuế ngoài quốc doanh đạt 21,1 tỷ đồng.

Với những tín hiệu tích cực, Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TRỊNH CƯỜNG

# Không quay lưng với thịt lợn

Mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp nhưng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng người dân hiểu dịch chỉ lây lan trong đàn lợn nên vẫn lựa chọn thịt lợn cho thực đơn hàng ngày.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Thái Bình như chợ Đê Thám, chợ Hải Sản, chợ Quang Trung, chợ Lạc Đạo hay các siêu thị, cửa hàng tiện ích cũng như các quán ăn, lượng thịt lợn bán ra không giảm và giá không có thay đổi so với trước thời điểm có dịch. Chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chợ Hải Sản cho biết: Khi có thông báo về bệnh dịch tả lợn châu Phi, người dân



Tại các chợ, lượng thịt lợn bán ra không giảm so với thời điểm trước khi có dịch bệnh.

**“Người dân nên yên tâm sử dụng thịt lợn sạch, có nguồn gốc rõ ràng vì bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây sang người. Thịt lợn ngon màu sắc miếng thịt hồng tự nhiên, phần mỡ trắng. Còn thịt lợn bị bệnh sẽ có màu sắc bất thường như nhợt nhạt, tím tái, thâm đen. Thịt lợn bệnh khi chết thường có mùi nên rất dễ nhận biết.”**

(Ông Trần Xuân Trung, phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Thái Bình)

cũng e dè trong việc lựa chọn thịt lợn. Tuy nhiên vẫn nhiều người mua. Mỗi sáng quầy thịt của tôi vẫn bán hết khoảng 50kg thịt các loại. Giá thịt lợn vẫn chưa có biến động; thịt săn, ba chỉ, bắp giò, sườn giữ ở mức 70.000 - 80.000 đồng/kg; nạc thăn, nạc vai giá bán từ 90.000 - 100.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Chiên, phường Kỳ Bá cho biết: Thịt lợn là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày, nhất là nhà mình có cháu nhỏ rất thích ăn thịt lợn. Minh thường mua tại quầy thịt lợn sạch, có kiểm soát dịch bệnh nên rất yên tâm. Hơn nữa, bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, theo minh

người dân cứ mua thịt lợn về ăn bình thường nhưng nhớ là phải mua thịt sạch, có dấu kiểm dịch và không nên chế biến các món ăn tái, sống từ thịt lợn.

Những ngày qua, mức tiêu thụ thịt lợn tại quầy của chị Trần Thị Tị, tiểu thương chợ Đê Thám giữ đều như trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi; giá thịt lợn vẫn ổn định: ba chỉ, móng, vai, sườn 80.000 đồng/kg, thịt nạc 100.000 đồng/kg. Chị Tị cho biết, lợn được gia đình chị mua tại các trang trại về nhà nuôi thêm 1 tháng trước khi giết mổ. Trong thời gian nuôi, gia đình chị cho lợn ăn cám gạo, ngô, chuồng trại được tiêu độc, khử trùng. Khách hàng tại quầy của chị đều là khách quen, đã sử dụng từ nhiều năm nay nên lượng khách mua hàng những ngày này không giảm, giá cũng không biến động. Chỉ đến khoảng 10 giờ sáng là 100kg thịt lợn đã được tiêu

thụ hết. Chị Đỗ Thị Tuyết, phường Trần Hưng Đạo thường đi chợ và mua thịt tại chợ Đê Thám cho biết: Người tiêu dùng những ngày vừa qua có đọc báo, xem tivi được biết có bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã vào cuộc phòng, chống dịch bệnh nên người tiêu dùng vẫn yên tâm sử dụng. Theo ông Nguyễn Tuấn Phan, Trưởng Ban Quản lý chợ Đê Thám, để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, chợ Đê Thám đã thực hiện phun hóa chất tiêu độc, khử trùng vào 13 giờ 30 phút và 20 giờ hàng ngày, thường xuyên phối hợp với cán bộ thú y của phường tuyên truyền, nhắc nhở bà con tiêu thụ không bán, giết mổ lợn ốm, lợn chết, lợn không có nguồn gốc xuất xứ.

MINH NGUYẾT